



Tộc Đạo Austin, Texas

ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ

(Cửu Thập Bát Niên)
TÒA-THÁNH TÂY-NINH

THÀNH-THẮT CAO-ĐÀI AUSTIN
12316 Ryden St, Manor, Texas 78653



TÂM THƯ

Kính Gởi :

- Quý Chức-Sắc, Chức-Việc, và Đồng-Đạo,
- Quý Đạo-tâm, Ân-nhân, và Đồng-hương Thân-hữu,
- Các em Đại-Đạo Thanh-Niên Hội và Thanh Thiếu Niên Cao-Đài.

Thành-phố Austin, Thủ-phủ của tiểu-bang Texas, những năm gần đây cư dân khắp nơi đổ về định cư làm ăn sinh sống mỗi ngày một đông, trong đó cũng không ít người Việt . Thánh-Thất Cao-Đài Austin rất hoan-hỷ đón nhận nhiều tín-hữu Đạo Cao-Đài về định-cư lập-nghiệp và đến sinh hoạt với Thánh-Thất. Nhưng nỗi âu lo cũng tăng dần vì nhu cầu tâm-linh trong việc kính lễ-bái Đức Chí-Tôn, Đức Phật-Mẫu, và các Đấng Thần, Thánh Tiên, Phật: đó chính là Ngôi Chánh-Điện.

Năm 2004, với một số nhỏ Tín-hữu Đạo Cao-Đài đã tập hợp lại thành lập Hội Tín-Hữu Cao-Đài Austin, rồi lập Bàn Trị Sự đầu tiên Hương Đạo Austin thờ phượng và sinh hoạt tại tư gia một Vị Tín Hữu. Đến năm 2010 thì tạo mãi được vuông đất nhỏ 1.07 acres và một mobile-home làm Chánh-Điện để thờ Đức Chí-Tôn, các Đấng Thần, Thánh, Tiên, Phật và cũng là nơi thờ Cửu-Huyền Thất-Tổ và Chư Chơn-Linh quá-vãng. Cùng năm 2010, Đại Lễ An-Vị Thánh-Tượng đã được tổ chức một cách trang-nghiêm và long-trọng, nâng một bước tiến lớn trên đường phụng-sự Đạo-Pháp của các Chức-Sắc, Chức-Việc, Đồng-Đạo và Đạo-Tâm cũng như quý Đồng-hương Thân-hữu. Từng bước từng bước nhỏ, phòng họp và sinh hoạt của Đại-Đạo Thanh-Hội Austin được xây dựng vào năm 2012, Hội Trường Nhơn-Hoà được xây dựng năm 2014. Đến năm 2015, từ Hội Tín-Hữu và Bàn Trị-Sự Hương-Đạo, chúng tôi tiến đến hình thành Tộc-Đạo, được điều hành bởi cơ chế Hành-Chánh Đạo và Hội-Đồng Quản-Trị. Hành-Chánh Đạo gồm Bàn Trị-Sự Hương-Đạo Austin và Ban Tứ-Vụ, đến năm 2018 một Building nhỏ dành cho nữ phái cũng đã được hoàn tất. Đến năm 2021, ấp Đạo Pflugerville họp công cử lập thành Bàn Trị-Sự Hương-Đạo Pflugerville và sinh hoạt ổn định cho đến nay.

Với số tín-hữu ngày một đông, nhưng mobile-home tạm làm Chánh-Điện, nay cũng đã hơn 41 năm tuổi, xuống cấp trầm trọng và không đủ chỗ để nhiều Đồng-Đạo cùng tham dự đàn cúng trong những ngày lễ lớn trong năm. Đó là ưu tư lớn của Tộc-Đạo trong việc tạo dựng một Thánh Thất mới tương đối khang trang hơn. Được sự đồng thuận của Hội Đồng Quản Trị và sự hưởng ứng của đông đảo Đồng-Đạo đang sinh hoạt tại Thánh-Thất Austin, của các huynh tỷ Ban Thế-Đạo Austin, của các em thanh thiếu niên Đại-Đạo Thanh-Niên Hội Austin, Tộc-Đạo đã thống nhất tiến hành từng bước dự kiến thực hiện việc xây dựng Thánh Thất mới tương đối khang trang hơn. Một Ban Xây-Dựng cũng đã được thành lập vào ngày 27 tháng 8 năm 2022 gồm:

- Trưởng Ban : CTS Bùi Văn Sở

- Trưởng Khối Tài Chánh : HTDP Lê Văn An, CT Hội Đồng Quản Trị
 - o Thủ Quỹ : CTS Trần Ngọc Đăng Khoa, Hộ Vụ
- Trưởng Khối Truyền Thông : HT Ngô Văn Vội, Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Austin
- Trưởng Khối Kỹ thuật : CTS Bùi văn Sở
- Thư Ký : CTS Đỗ Thanh Hải

Dẫu biết rằng việc xây dựng một ngôi Thánh Thất ở Hải Ngoại này rất nhiều khó-khăn và tốn-phí lớn, nhưng với Đức-tin mãnh liệt và kiên-trì, noi gương các bậc tiền-khai, Tộc Đạo sẽ từng bước hoàn thành tâm nguyện. Ban Xây-Dựng đã thực hiện được một số việc trong thời gian qua như khảo-sát đất (pre-construction survey), thống nhất kích cỡ (building size), vị trí, hướng, và kiểu mẫu đồng thời liên lạc Kiến Trúc Sư để thiết kế bản vẽ, và hoạch định tài chánh cho việc xây dựng này.

Kính Thưa Quý Huynh Tỷ Đệ Muội, Quý Thân Hữu Ân Nhân,

Tộc Đạo lập Tâm Thư này, trước là kính báo đến Huynh Tỷ Đệ Muội và Quý Ân Nhân quá trình hình thành và phát triển của Tộc-Đạo Thánh-Thất Cao-Đài Austin trong thời gian qua và những bước kế tiếp trong việc phụng-sự Đạo-Pháp và phụng-sự nhơn-sanh.

Thánh-Thất Cao-Đài Austin được như hôm nay là do sự quan tâm giúp sức từ vật chất đến tinh thần của Quý HTĐM và Quý Ân Nhân từ khắp nơi. Nay, chúng tôi một lần nữa thiết tha kêu gọi lòng hảo tâm của Quý HTĐM và Quý Ân Nhân trợ-duyên và phát-tâm công-quả để giúp chúng tôi hoàn thành tâm nguyện này.

Thay mặt Tộc-Đạo Thánh Thất Cao Đài Austin, chúng tôi thành tâm ngưỡng nguyện Đức Đại Từ-Phụ, Đức Đại Từ-Mẫu, các Đấng Thiêng-liêng ban nhiều ơn phước cho Huynh Tỷ Đệ Muội cùng gia quyến.

Trân trọng kính chào.

Thánh Thất Austin, ngày 12 tháng 12 năm 2022

TM Hành Chánh Đạo

Q. Đầu Tộc



CTS Bùi văn Sở

Chi-phiếu trợ giúp xin ghi: **Austin Temple of Cao-Dai Tay-Ninh**

(Hoặc ghi: Thánh Thất Cao Đài Austin)

Phần Memo, xin ghi: **Xây Dựng Chánh Điện**

và gửi về địa chỉ :

12316 RYDEN STREET, MANOR, TX 78653-9776

(tại Hoa Kỳ, mọi đóng góp được khấu trừ thuế theo luật của Sở Thuế IRS)